

"Morganic Farm"

หวานความชอบลงดิน ผลิตดอกไม้กินได้ พร้อมส่งตรงจากฟาร์ม

ดอกไม้หลายชนิดที่ถูกคัดเลือกมาแต่งแต้มสีสันเพิ่มความสวยงามบนจานอาหาร
ใช้ว่าจะเอาดอกไม้ชนิดใดหรือปลูกจากที่ไหนมาลงงานก็ได้ แต่ต้องปลอดภัย
กินได้จริง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความรักไม่น้อย ดังเช่นที่
"Morganic Farm" วังน้ำเขียว ที่หันมาปลูกดอกไม้กินได้ จนเป็นอีกหนึ่ง
ผลผลิตที่ช่วยสร้างรายได้อย่างงาม



คุณกรรณา รำพึงวงษ์ หรือ "แขก"
เจ้าของฟาร์มให้ข้อมูลว่า เดิมปลูก
ผักอินทรีย์และชอบเลือกพันธุ์ไม้
เมืองหนาวแปลกๆ มาปลูก พอถ่ายภาพ
ลงโซเชียล คนเห็นมีผักแปลกๆ เยอะก็ทักถามถึง
"ดอกไม้กินได้" จึงช่วยจุดประกายให้ลองศึกษา
ก่อนทดลองนำมาปลูกจนเป็นอีกหนึ่งพืชหลัก
ประจำสวนไปแล้ว

การปลูก ดอกไม้กินได้ที่ฟาร์มจะเป็นมาตรฐานเดียวกับการปลูก
ผักอินทรีย์ โดยแปลงปลูกของทางฟาร์มจะมีทั้งนอกและใน
โรงเรือน (ยกเว้นฤดูฝน) ปลูกลงกระบะที่กั้นด้วยแผ่นไม้เสมอว่า
ดินปลูกดอกไม้จะผสมขุยมะพร้าว ดินทราย และแกลบคั่วลงไป
ให้หนักหน่อย ใช้การเพาะต้นกล้าก่อนย้ายลงแปลงปลูก

การดูแลหลังปลูก จะใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ซึ่งทางฟาร์มหมักไว้
ใช้เอง หลักๆ จะใส่ตอนรองพื้นก่อนปลูก นอกจากนั้นจะให้เสริม
ตามความเหมาะสมโดยดูว่ามีอาการขาดปุ๋ยหรือไม่ แต่หลักๆ แล้ว
ต้องเดินสำรวจแปลงทุกวันจะทำให้รู้ว่าแต่ละวันต้องทำอะไร
ส่วนเรื่องของการรดน้ำจะใช้ระบบสายน้ำพุ่งเพราะได้ประสิทธิภาพ
สูงกว่าระบบสปริงเกอร์ มีต้นทุนน้อยกว่าและไม่มีปัญหาการอุดตัน
การรดน้ำจะรดทุกวัน มากน้อยขนาดไหนต้องดูที่ลักษณะหน้าดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

ระยะเวลา ในการเก็บเกี่ยวดอกไม้กินได้ขึ้นอยู่กับชนิด เช่น
ดอกคอสมอสใช้เวลา 2 เดือนครึ่ง ดอกไวโอลินใช้เวลา 4-5 เดือน
บางชนิดใช้เวลาเป็นปีก็มีหรือบางชนิดก็มีแค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้น
ดอกไม้แต่ละชนิดจะมีวิธีดูแลหรือเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างกัน เช่น
ดอกไม้ใบยาว ถ้าเป็นสีชมพูอย่าเพิ่งตัดเพราะเป็นดอกไม้ที่เพิ่งบานใหม่
ต้องให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดก่อนหรือดอกไม้สีขาวต้องรอ
ก้านแข็งถึงจะตัดได้ หากตัดดอกไม้ที่ยังไม่ได้ที่แบบที่ทางฟาร์ม
เรียกว่าบานไม่เต็มที่มาอาจจะทำให้ดอกไม้ก่อนถึงมือลูกค้านั่นเอง
ทางฟาร์มจะไม่ตัดดอกไม้เก็บไว้เพื่อให้ได้ความสดใหม่ แต่จะตัด
ตามออเดอร์แบบวันต่อวัน ในช่วงเช้าวันถัดมาหลังรับออเดอร์
แล้วจัดส่งภายในวันนั้น ต้องตัดให้เสร็จก่อนเที่ยงเพราะดอกไม้
จะมีความร้อนสะสม



สำหรับสนราคาจำหน่ายดอกไม้กินได้เริ่มต้นที่ 50-200
บาท/กล่อง แพคเกจจัดส่งให้แบบควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อป้องกันความเสียหาย และนอกจากผักสลัดและดอกไม้
กินได้ ที่ฟาร์มยังมีเมล็ดพันธุ์จำหน่าย บรรจุนใน
บรรจุภัณฑ์สวยๆ กันน้ำได้ เก็บได้นาน 2 ปีในตู้เย็น